



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด มติชน	<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. สั่งการให้สสจ.ทุกจังหวัดให้ความสำคัญการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ในโรงเรียน โดยเตี อนุมัติ ค.ปี นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 8,728 ราย เสียชีวิต 1 ราย ร้อยละ 27 เป็นนักเรียน ขอให้ครูคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน หากพบมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยและแยกเด็กไปพักที่ห้องพยาบาล ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองที่ต้องให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย และป้องกันไม่ให้ติดต่อไปถึงคนในครอบครัว นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคไขหวัดและไขหวัดใหญ่ และควรจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ห้องเรียนควรมีอากาศถ่ายเท ทำความสะอาดเครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เตรียมหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาลหรือห้องพักครู ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายสม่ำเสมอ สร้างทีมแกนนำนักเรียนหรืออาสาสมัครเฝ้าระวังสังเกตอาการนักเรียนที่ป่วยและแจ้งครู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธิกุล ผอ.กองโรคติดต่อ สำนัก อนามัย กทม. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยไขหวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุ่มนักเรียน เดือน ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561 มีผู้ป่วยแล้ว 1,704 ราย ขอให้สถานศึกษาเข้มงวด 3 ข้อ คือ 1.คัดกรองเด็กป่วยที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ให้กลับบ้านทุกราย 2.เด็กป่วยทุกคนต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ และ 3.ทำความสะอาดของใช้ร่วมกันในโรงเรียน เช่น ลูกบิดประตู ของเล่น ราวบันได ให้ใช้แก้วงานข้ามชั้นส่วนบุคคล</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตรวจเยี่ยม รพร.สว่างแดนดิน</p> <p>-เสนอข่าว พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของรพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมอบถุงของขวัญพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมมอบเกียรติบัตร “เด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดิน” ให้กับผู้เกิดในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค. 2559 จำนวน 10 ราย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตรวจสอบกรณีร้องเรียนรพ.เอกชนย่านบางนา</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีญาตินำศพผู้เสียชีวิตไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากรพ .เอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางนา โดยระบุผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุรถชน ชนท้ายท้าย พยาบาลดมยาสลบให้จนเกิดอาการช็อกและเสียชีวิต นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สสจ .สมุทรปราการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หากพบว่ามีการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ดำเนินการจะมีความผิดตาม พ .ร.บ.สถานพยาบาล พ .ศ.2541 ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆ มิโทษทั้งจำทั้งปรับ และจะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>มาตรฐาน Primary GMP</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขาธิการ อย . นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารพื้นเมืองภาคใต้ที่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP ณ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง” ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นต้นแบบ Primary GMP เริ่มต้นจากรูทิกจ Start Up เมื่อปี 2538 ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นแม่บ้านในชุมชน 22 คน นำวัตถุดิบจากทะเลมาแปรรูปเป็นอาหาร ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ , น้ำพริกปลาเค็ม, แกงไตปลาสำเร็จรูป ก่อนขยายมาผลิตขนมเต้าส้อ ลำสุดท้ายผลิตขนมดอกฟิงงา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด</p> <p>อย.ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย. มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านชุมชนที่ได้มาตรฐานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ หลังจากกฎหมาย Primary GMP บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2558 ปัจจุบันมีสถานประกอบการได้ Primary GMP 5,319 แห่ง ในปี 2560 ได้พัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	54 แห่งจาก 50 จังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตาม
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>กรมอนามัยตรวจสอบข้อเขาไม้แก้ว</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีชาวบ้าน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ร้องเรียนปัญหา มีขยะติดเชื้อจาก รพ. และสถานพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียงตกค้างจำนวนมาก</p> <p>ล่าสุด ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะจากกรมอนามัย ตัวแทนผู้รับสัมปทานเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยกรมอนามัย เผยว่า ปัจจุบันการแก้ไขปัญหา รุดหน้าไปมาก คาดว่าจะสามารถเก็บขนขยะติดเชื้อไปทำลายได้หมด ส่วนเรื่องของคุณภาพน้ำ อากาศ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย จะร่วมกับเมืองพัทยาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบต่อไป</p>
มติชนออนไลน์	<p>วันโรคกระดูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า วันโรคกระดูกพบบ่อยในคนไทย และสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้จากการสูดเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ไอ จาม หายใจรด หรืออาจติดต่อได้จากการรับประทาน อาหาร และสัมผัสสถานะใส่อาหารที่มีเชื้อวัณโรคปนเปื้อน ซึ่งเชื้อจะซึมผ่านกระแสน้ำแล้วลุกลามเข้าทำลายอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น ต่อมไทรอยด์ อด ต่อม ต่อม ต่อม ต่อม ฯลฯ ทำให้กระดูก กะโหลกศีรษะ หลังโก่งงอ มีหนองหรือเศษกระดูก หมอนรองกระดูกเคลื่อน เมื่อเข้าสู่ไขสันหลังอาจเกิดการกดทับเส้นประสาทจนเป็นอัมพาตที่ขาได้ ตำแหน่งที่พบบ่อย ได้แก่ ข้อสันหลัง ข้อต่อสะโพก ข้อเข่า ข้อมือ กระดูกสันหลังส่วนเอว</p> <p>ด้าน นพ.สมพงษ์ ต้นจรรย์ภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน แนะนำว่า ควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัย ด้วยการตรวจทางรังสี ซีทีสแกน ส่วนวิธีป้องกันคือ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ ออกกำลังกายประจำ พยายามอยู่ในที่ปลอดโปร่ง หากไอหรือจามควรใช้ผ้าปิดปาก ทั้งกระดาดลงถึงขยะที่มีติดเชื้อ และควรตรวจสุขภาพประจำปี</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>โครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล</p> <p>-เสนอข่าว คณะศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ดูการดำเนิน “โครงการฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อสนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและชุมชน” ที่ รพ.พระพุทธบาท และ รพ.สต.บ้านหลังเขา จ.สระบุรี</p> <p>นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผอ.รพ.พระพุทธบาท กล่าวว่า รพ.พระพุทธบาท เข้าร่วมโครงการฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อสนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ตั้งแต่ปี 2550 โดยเน้นความร่วมมือแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการทำงานร่วมกับชุมชน ในการจัดอบรมแนะนำและให้ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง หลังจากดำเนินโครงการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้ถึงร้อยละ 25 จากมูลค่ายา 90 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากมีการดำเนินการในระดับประเทศจะลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้ อย่างมาก ขณะเดียวกันยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>หลักเกณฑ์การย้ายอสุจิ ไข่ ตัวอ่อน</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์สภาประกาศหลักเกณฑ์การรับฝาก ใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ ตัวอ่อน ผู้รับบริการที่ประสงค์จะขอย้าย ต้องยื่นคำขอต่อ กกก.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) โดยมีแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องลงชื่อกำกับทั้ง 2 คน พร้อมระบุวันเวลา เพื่อให้สามารถติดตามไข่ อสุจิ หรือตัวอ่อนได้ ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>พัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ในรพ.สังกัด สธ. ตามนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) มาตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่าย ตั้งแต่ปี 2557-2560 มีห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 746 แห่ง จาก 767 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.26 คาดว่าจะครบทุกแห่งเร็วๆ นี้</p>
หุ้นอินไซด์รายวัน	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคไต ร่วมกับ สธ. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สปสช. อภ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กิจกรรมวันโตโลก ภายใต้คำขวัญ "สตรีไทย ไต Strong" ซึ่งวันโตโลกในปีนีตรงกับวันสตรีสากลด้วย โดยจะจัดในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 2561 ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
ไทยโพสต์ M2F	WHO ดูงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รอง ผวจ.กทม. ต้อนรับ ดร.เทโด้โรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงานการบริการระดับปฐมภูมิและการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเชื้อ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และชุมชนพระเจดีย์ เขตปทุมวัน และกล่าวว่า กทม.ดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริม ปู อดกัน รักษา และฟื้นฟู ปัจจุบัน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประมาณ 30,000 คน ครอบคลุม 2,600 ชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
เว็บไซต์ไทยรัฐ	ผู้ต้องขังท้องร่วง -เสนอข่าว เกิดเหตุผู้ต้องขังเรือนจำแม่สะเรียงท้องร่วงกว่า 200 คน คาดเป็นเพราะรับประทานถั่วแดงต้ม เบื้องต้นอาการปลอดภัยทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำถั่วแดงต้มที่เหลือไปตรวจพิสูจน์ต่อไป ด้าน นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผอ.รพ.แม่สะเรียง เปิดเผยว่า รพ.ได้จัดทีมสอบสวนโรคพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่รักษาผู้ต้องขังตั้งแต่เย็นวานจนถึงเช้านี้ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง มีท้องร่วง อาเจียน และเวียนศีรษะบางราย ได้รักษาเบื้องต้นและเฝ้าระวังเรื่องความดัน ซึ่งยังไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	เตือนระวังโรคทางเดินหายใจ -เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนประชาชนว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ สภาพอากาศแปรปรวน ประชาชนอาจปรับตัวไม่ทัน ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจและไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะโรคหอบหืด จึงควรดูแลสุขภาพให้ดี หมั่นออกกำลังกายกลางแจ้งสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันโรคได้
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก	ขอความช่วยเหลือเด็กกล้ำเนื้ออ่อนแรง -เสนอข่าว นางเดือน ทศจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 193/1 หมู่ 13 บ้านนาไร่เดียว ต.วังแฉม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีบุตรชาย 3 คน อายุ 18, 16 และ 11 ปี ป่วยด้วยอาการกล้ำเนื้ออ่อนแรง เคยพาไปรักษาที่ รพ.ราชวิถี และ รพ.ศิริราช แต่เนื่องจากฐานะยากจน ประกอบกับทราบว่าเป็นโรคนี้รักษาไม่หายขาด จึงไม่ได้ไปรักษาต่อ โดยบุตรคนเล็กอยู่ระหว่างนำตัวไปรักษาที่รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก แต่ต้องรักษาเรื่องฟันผุก่อน ปัจจุบันเป็นคนไข้ของ รพ.คลองขลุง ด้าน นายชัยวัฒน์ พันธุ์ทิยากุล นายก อบต.วังแฉม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ รพ.สต.วังแฉม ได้เข้ามาดูแล และมอบเงินสด ลิงของอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ผู้ต้องการช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาคลองขลุง ชื่อบัญชี นางสาวเดือน ทศจรรย์ หมายเลขบัญชี 020222336495



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch